



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับประจำวันที 30 เดือนเมษายน พ.ศ.2566 หน้า 9 มูลค่าข่าว 195,900.-

●● “ที่สัมจิต” มาพบกับน้องๆ และบอกต่อเรื่องราวน่ารักๆของเพื่อนๆ ●●เริ่มกันที่โครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะสู่ นวัตกรรมมอนเดลีซ” ปีที่ 1 จัดโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับบริษัท มอนเดลีซ อินเทอร์เน็ต จำกัด (ประเทศไทย) สร้างความตระหนักให้น้องๆรู้ถึงผลกระทบของขยะต่อสิ่งแวดล้อมและหาแนวทางจัดการกับขยะนำมาสู่กระบวนการรีไซเคิลและสร้างมูลค่าเพิ่ม



สนุกที่ได้ร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้อง ก็อยากจะทำแยกแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนคิดเป็นนิสัย และอยากชวนทุกคนให้ความสนใจคัดแยกขยะ เพื่อโลกของเราจะได้สะอาดขึ้นครับ” ●● มาต่อกันที่การประกวด



จากขยะ ●● น้องธนิชชา สายไหม ป.6 ร.ร.นาคนาวาอุปถัมภ์ บอกว่า “จากที่เข้าร่วมโครงการก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเภทขยะ การคัดแยกตามสีถังขยะที่มีอยู่หลายจุดในโรงเรียน หนูก็นำกลับไปใช้ที่บ้าน คัดแยกขวดน้ำพลาสติกและนำไปขายสร้างรายได้กลับมาค่ะ” ●● น้องเพชรธรรม สืบประยูร ป.3 ร.ร. วัดกุ่มบอน (วัดถนนันท์อุทิศ) เล่าต่อว่า “ผมรู้สึก



ผลงานนักเรียน ทักษะบูรณาการ (STEM²) ถ้าพุงนี้...ไม่มีไฟฟ้า โดยเป็นการแข่งขันพูดเชิงสร้างสรรค์หัวข้อ “เราจะมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างยั่งยืนได้อย่างไร” โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) ●● ทีมชนะเลิศ



ได้แก่ ทีม Electric Girls จาก ร.ร.ทวงดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ นำทีมโดย น้องชนิกานต์ ณ สกุล หัวหน้าทีม ด.ญ.พัชราภรณ์ ป็อกนันทา, ด.ญ.สิวปรีชา สร้อยคำ ๐๐ น้องชนิกานต์เล่าว่า “พวกเรา 3 คน ช่วยกันคิดรูปแบบการนำเสนอ โดยมีครูทรงศักดิ์ ชันทวงศ์ และครูกัตติมา วงศ์สุวรรณ เป็นครูที่ปรึกษา โดยได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาพลังงาน 4 วิธีคือ 1.การตระหนักถึงความสำคัญของไฟฟ้า 2.การเรียนรู้วิธีประหยัดไฟฟ้า จากเว็บไซต์ต่างๆเช่นเว็บไซต์ของ กฟผ. 3.ทำให้อุคือตัวเราต้องเป็นแบบอย่างการประหยัดไฟฟ้า และ 4.ผู้สังคม คือ การทำโครงการประหยัดพลังงานสู่ชุมชนเพื่อเป็นการขยายองค์ความรู้สู่ชุมชนค่ะ”